

TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

PV.

1. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 11 năm 2014, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (NCS) năm học 2014-2015 tại 6 tiểu ban. Đây là Hội thảo thường niên nhằm giúp cho học viên và NCS trao đổi thông tin, học thuật, trình bày những kết quả nghiên cứu liên quan đến luận văn, luận án đang thực hiện. Đến dự Hội thảo có Ban Giám hiệu, đại diện các phòng ban, các khoa và đông đảo giảng viên, học viên, NCS Trường Đại học Sư phạm TP HCM.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 83 báo cáo thuộc các lĩnh vực: Toán học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Giáo dục Tiểu học, Địa lý, Lịch sử, Quản lý Giáo dục và Giáo dục Mầm non. Có 77 báo cáo đã được tuyển chọn đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo.

2. Ngày 29-11-2014, Khoa Hóa học Trường Đại học Sư phạm TP HCM đã tổ chức Hội nghị “Hóa học chất rắn và khoa học vật liệu”. Tham dự Hội nghị có các giảng viên đến từ các trường: Đại học Bách khoa TP HCM, Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM, Đại học Tài nguyên Môi trường, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hóa học... cùng các giảng viên và sinh viên trong Khoa. Đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe 8 báo cáo và thảo luận về hóa học chất rắn, khoa học vật liệu, những ứng dụng hiện đại của phương pháp nhiễu xạ tia X trong nghiên cứu đơn tinh thể...

3. Ngày 04-12-2014, Trường Đại học Sư phạm TP HCM phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tổ chức Hội thảo “Âm ngữ trị liệu cho trẻ bị khe hở môi và vòm miệng từ 3 – 9 tuổi sau phẫu thuật. Đến dự Hội nghị ngoài Ban Giám hiệu, các giảng viên, cán bộ, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP HCM, có các chuyên gia âm ngữ trị liệu đến từ Australia, Nhật Bản, Anh; các bác sĩ, nhà khoa học đến từ các bệnh viện: Răng - Hàm - Mặt Trung ương, Nhi Đồng 1, An Bình...; đại diện các cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật ở Thành phố Hồ Chí Minh; các phụ huynh quan tâm và các cơ quan thông tấn. Các đại biểu đã nghe 13 báo cáo, trao đổi, thảo luận về thực trạng điều trị trẻ bị hở môi và vòm miệng cùng những biện pháp về âm ngữ trị liệu và phối hợp giáo dục cho đối tượng này. Ban Tổ chức cũng đã tập hợp 19 bài viết của các tác giả in thành kỷ yếu Hội thảo.

4. Ngày 05-12-2014, Trường Đại học Sư phạm TP HCM đã tổ chức Hội thảo “Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa ở trường trung học đáp ứng yêu cầu chương trình và sách giáo khoa năm 2015”. Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Giám hiệu, các phòng, ban trong Trường; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành, các

trường trung học phổ thông trong nước. Ban Tổ chức đã nhận được 130 báo cáo liên quan đến cơ sở lý luận về dạy học tích hợp, dạy học phân hóa, kinh nghiệm của một số nước trên thế giới cũng như thực trạng, giải pháp đáp ứng dạy học tích hợp, dạy học phân hóa. Ban Tổ chức đã tuyển chọn 34 báo cáo để in trong Kỷ yếu Hội thảo.

5. Ngày 05-12-2014, Khoa Toán – Tin học Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức Hội nghị khoa học năm học 2013 – 2014. Tham gia hội nghị có giảng viên của Khoa và của Khoa Toán ở các trường đại học, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Khoa. Ngoài các báo cáo ở phiên toàn thể vào buổi sáng, Hội nghị còn có 27 báo cáo vào buổi chiều ở 3 tiểu ban: Giải tích Toán học, Đại số và Hình học, Phương pháp giảng dạy Toán học.

6. Ngày 22-12-2014, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức Hội thảo “Mobile learning: Translating theory into practice”. Hội thảo thảo luận về nhiều khía cạnh của việc học tập di động như công nghệ thông tin di động và các dịch vụ, xã hội di động, ứng dụng và các tiềm năng trong giáo dục... Hội thảo cũng là cơ hội cho các nhà giáo dục phát triển các kỹ năng mới và khơi dậy các tranh luận về lý thuyết, nguyên tắc, cũng như tiềm năng của việc học tập di động để tận dụng tối đa công nghệ mới này trong bối cảnh dạy học ở Việt Nam.

7. Ngày 23-12-2014, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức Hội thảo, Tập huấn “Triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường theo lộ trình Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020”. Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Giám hiệu, các khoa, phòng, ban chức năng, các giảng viên trong Trường cùng các nhà khoa học, giảng viên dạy tiếng Anh trong cả nước. Hội thảo là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và triển khai Chương trình tiếng Anh tăng cường cho đối tượng sinh viên không chuyên ngữ trong các cơ sở đào tạo đại học. Bên cạnh đó, Hội thảo tập huấn cách thiết kế và thẩm định chương trình nói chung và chương trình tiếng Anh tăng cường cho đối tượng sinh viên không chuyên ngữ trong các cơ sở đào tạo đại học nói riêng.

8. Ngày 24-12-2014, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng và những giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường trong trường phổ thông”. Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Giám hiệu, các phòng, ban trong Trường; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành, các trường đại học, trường trung học phổ thông và phóng viên các báo, đài. Đại biểu tham dự Hội thảo đã nghe 6 báo cáo và thảo luận về cách tiếp cận vấn đề bạo lực học đường, thực trạng và giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường. Ban Tổ chức cũng đã tuyển chọn 31 báo cáo in thành Kỷ yếu Hội thảo.

9. Ngày 26-12-2014, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông thuộc

các tỉnh, thành phía nam”. Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Giám hiệu, các phòng, ban, các giảng viên trong Trường; đại diện các trường đại học: Đại học Sài Gòn, Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM, Đại học Thủ Dầu Một..., một số trường trung học phổ thông thuộc các tỉnh, thành phía nam như Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre... Các đại biểu đã nghe 8 báo cáo và thảo luận về thực trạng cũng như những giải pháp nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Sinh học. Ban Tổ chức cũng đã tuyển chọn 24 báo cáo in thành Kỉ yếu Hội thảo.

10. Ngày 26-12-2014, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức Hội thảo “Vai trò của cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam”. Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Giám hiệu, các phòng, ban, các giảng viên, nghiên cứu viên trong Trường; đại diện một số trường đại học, cao đẳng như: Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Đại học Sư phạm Huế, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM, Đại học Sài Gòn, Đại học Tiền Giang, Đại học Đồng Tháp, Cao đẳng Sư phạm Kon Tum... và các phóng viên. Đại biểu tham dự Hội thảo đã nghe 6 báo cáo và trao đổi, thảo luận về vai trò cũng như những giải pháp nâng cao chất lượng công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. 27 báo cáo gửi tham dự Hội thảo đã được Ban Tổ chức tập hợp in thành Kỉ yếu.

CÁC SỐ TẠP CHÍ KHOA HỌC SẮP TỚI:

- Tháng 01/2015: Số 66(100) – Khoa học xã hội và nhân văn
- Tháng 02/2015: Số 67(101) – Khoa học tự nhiên và công nghệ
- Tháng 3/2015: Số 68(102) – Khoa học giáo dục.

Ban biên tập Tạp chí Khoa học rất mong nhận được sự trao đổi thông tin của các đơn vị bạn và được bạn đọc thường xuyên cộng tác bài vở, góp ý xây dựng.